



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรม.อนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 500 ล้านบาทให้เกษตรกรกู้ยืม

ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วงเงิน 500 ล้านบาท สนับสนุนให้เป็นเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกรกู้ยืม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และเสริมฐานะการเงินให้เข้มแข็งมั่นคง เตรียมจัดสรรเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐานในจังหวัดต่าง ๆ มอบกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณา สนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกรปีละ 1,400 กลุ่ม

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ตามคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เห็นชอบให้จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 500 ล้านบาท กำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี เพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกร โดยจะสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน ปีละ 1,400 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่จะขอรับการสนับสนุนเงินทุน จะต้องทำโครงการส่งเสริมการผลิต การรวบรวม หรือแปรรูปผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ เสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำการสำรวจ กลุ่มเกษตรกร จำนวน 1,139 กลุ่ม ใน 67 จังหวัด ที่กู้เงินโครงการ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกร ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2549-2553 ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้กู้ยืมไปจัดหาอุปกรณ์การเกษตร และให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนทำ การเกษตรและรวบรวม ผลิตผล โดยกลุ่ม เกษตรกรส่วนใหญ่ เสนอ ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากเงินกู้ที่ได้รับจากโครงการเดิมไม่เพียงพอ เพราะจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึง ได้จัด โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ได้มีการ แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร โครงการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้แทนจากกลุ่มเกษตรกร ทำหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการกู้เงินและ แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการตามแผนการบริหาร โครงการและติดตามการใช้เงินกู้ ของกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจะมีการเชิญคณะกรรมการบริหาร โครงการฯประชุมเพื่อหารือแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาเงินกู้ และจะเร่งดำเนินการ โดยเร็ว เนื่องจากต้องการกระจาย เงินไปถึงกลุ่ม เกษตรกรให้ได้มากที่สุด

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพิจารณาอนุมัติเงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกร จะพิจารณาจาก ประวัติของ กลุ่มเกษตรกรเป็น หลัก ซึ่งอาจจะ อนุมัติเงินให้กับ กลุ่มเกษตรกร เดิมที่เคยกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร หรือเป็น กลุ่มเกษตรกร ใหม่ แต่มีประวัติดี ไม่ค้างชำระหนี้ เป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปลงทุน ในธุรกิจที่ไม่เกิด ความเสี่ยง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอเงิน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในแต่ละอำเภอได้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อหาแหล่งทุน เท่านั้น ซึ่งยังไม่ช่วยแก้ปัญหา การประกอบอาชีพ ที่แท้จริง ได้ ดังนั้น กลุ่มเกษตรกรควรมีเป้าหมายการรวมตัวที่มากกว่านั้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งใน เรื่องปัจจัยการผลิต การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการ เกษตร และการรวมกันขายผลิตผล ซึ่งเป้าหมายของ การ อนุมัติเงินให้กู้ยืมในครั้งนี้ จึงมิใช่เพียงการนำไปใช้สำหรับ ซื้อหาปัจจัยการผลิตอย่างเดียว แต่ควรจะมีการดำเนินธุรกิจด้าน อื่นด้วย รวมถึงควรมีการ เชื่อมโยง ความร่วมมือและการดำเนินธุรกิจ กันในระหว่าง กลุ่มเกษตรกรเอง หรือเชื่อมโยงกับ สหกรณ์ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเกิดความเข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริงต่อไป

